

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการประเมินผลโครงการมาตรการบรรเทาปัญหาการว่างงานของรัฐบาลในสภาวะวิกฤติในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยใช้แบบจำลองซิป (CIPP Model) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าโครงการประสบผลสำเร็จหรือไม่, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการนี้, เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการจ้างงานในชนบทตามมาตรการบรรเทาปัญหาการว่างงานของประชาชนในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี ผลการศึกษาสรุปได้ว่าโครงการประสบความสำเร็จเนื่องจากจากแรงงานที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 712 คน มาตรการดังกล่าวสามารถสร้างการจ้างงานได้ถึง 460 คน อีกทั้งโครงการไม่มีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใด (เป็นการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น) ในการประเมินบริบท พบว่าการบูรณาการโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการทำงานร่วมกันเพื่อบูรณาการโครงการอย่างแท้จริง ด้วยสาเหตุการขาดเอาใจใส่ต่อความสำคัญของโครงการ, การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวคิดของโครงการ, วิธีการดำเนินโครงการ, การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ยังไม่ดีพอ, ความชัดเจนและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ พบว่ามีความชัดเจน และสอดคล้องกับสถานการณ์การว่างงานของประชาชนในขณะนั้น ในการประเมินปัจจัยนำเข้า พบว่า หน่วยงานฝักออาชีพมีความพร้อม แต่งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นยังคงไม่เพียงพอเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณของรัฐบาล ในการประเมินกระบวนการ พบว่าทุกหน่วยงานและผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการกระบวนการใช้แรงงานคนแทนเครื่องจักรร้อยละ 30 เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ และไม่อนุมัติโครงการที่ใช้เครื่องจักรล้วนๆ แต่การประชาสัมพันธ์โครงการมีความบกพร่องในด้านของความจริงจัง และวิธีการประชาสัมพันธ์ ทำให้ประชาชนผู้ว่างงานในบางพื้นที่ไม่ได้รับทราบข่าวสารข้อมูลที่เพียงพอ ทำให้ขาดโอกาสในการจ้างงานในที่สุด และพบว่ามีหลายหน่วยงานที่ไม่ใส่ใจในการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงาน ในการประเมินผลผลิตพบว่า ไม่สามารถชี้ชัดถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากบางหน่วยงานไม่ได้มีการประสานแผนกันอย่างจริงจัง และการรายงานผลการปฏิบัติงานหลายหน่วยงาน การมีรายได้ของประชาชนตามโครงการ พบว่ามาตรการสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ ประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ปัญหาการว่างงานของรัฐบาล และโครงการมีการกระจายความทั่วถึงไปยังทุกอำเภอของจังหวัด ผ่านกระบวนการจัดสรรงบประมาณไปในทุกอำเภอ และโครงการมีการใช้เงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า